

ด่วนที่สุด

ที่ ชม ๐๐๑๗.๒/ว ๓๗๖๕๐



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๘๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ (ฝ่ายทหาร) ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พาณิชยจังหวัดเชียงใหม่ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการประชุม ครั้งที่ ๑๘๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ซึ่งได้มีข้อสั่งการและประเด็นประสานงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับส่วนราชการและอำเภอ

ในการนี้ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ส่วนราชการและอำเภอพิจารณาดำเนินการตามมติและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประจัญ ปรัชญ์สกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐๓

ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๑๘๕/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อสั่งการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>๑) การให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน ขอเน้นย้ำให้ทุกอำเภอเร่งประชาสัมพันธ์และสร้างการตระหนักรู้ในการฉีดวัคซีน รวมทั้งขยายผลการฉีดวัคซีนในระดับชุมชนและครัวเรือน และจัดให้มีหน่วยฉีดวัคซีนเชิงรุกในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ สำหรับจำนวนยอดการค้างฉีดในแต่ละอำเภอจะต้องเร่งดำเนินการ ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่</p> <p>๒) การฉีดวัคซีนในกลุ่มแรงงานต่างด้าวในระบบและนอกระบบ ให้ประสานงานและสร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการ สถานประกอบการและร้านค้าต่างๆ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ว่าหากจะจ้างแรงงานต่างด้าวทำงาน ต้องตรวจสอบว่าได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจึงจะรับเข้าทำงานได้ และหากแรงงานต่างด้าวยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ขอให้นำแรงงานต่างด้าวรายนั้นเข้ารับการฉีดวัคซีนก่อนจึงจะจ้างงานได้</p>	<p>๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. ปลัดจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๓. นายอำเภอทุกอำเภอ</p> <p>๑. พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๓. นายอำเภอทุกอำเภอ</p>
๒	<p>เห็นชอบและอนุมัติในหลักการให้ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ จัดซื้อชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) เพื่อจัดสรรให้ สปก.อำเภอต่างๆ ตามจำนวนที่ได้สำรวจความต้องการของอำเภอ และตามความจำเป็นของสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ เพื่อดำเนินการตามมาตรการของจังหวัดเชียงใหม่ที่เน้นการตรวจเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง</p>	<p>๑. ปลัดจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. นายอำเภอทุกอำเภอ</p>
๓	<p>ตามที่คณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เห็นชอบอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนแบบ On Site สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนน้อยกว่า ๑๐๐ คน และมีการดำเนินการตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะมาตรการฉีดวัคซีนครูและบุคลากรครบ ๑๐๐% ดังนั้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงเห็นชอบให้เปิดการเรียนการสอนแบบ On Site สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน ๒๙ แห่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการตามมาตรการ หลักเกณฑ์ต่างๆ และกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่</p> <p>๒. ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่</p>
๔	<p>เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ขยายกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วัคซีน Moderna ที่ได้สั่งจองไว้กับสภาอากาศไทย ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้</p> <p>๑. กลุ่มเปราะบาง ๕ กลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ มาก่อน</p> <p>๒. กลุ่มนักเรียน ๑๒ ปี ขึ้นไปที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ มาก่อน</p> <p>๓. ใช้เป็นเข็มกระตุ้นสำหรับประชาชนที่ได้รับวัคซีนครบ ๒ เข็ม</p>	<p>นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่</p>

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อเสนอ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	ผู้รับผิดชอบ
๕	การควบคุมการแพร่ระบาดของ Cluster ในพื้นที่ Red Zone เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และการควบคุมการแพร่ระบาดในเขตตลาดเมืองใหม่ ด้วยปฏิบัติการ CCRT Plus ในช่วงที่ผ่านมา ยังพบการแพร่ระบาดอยู่บางส่วน โดยได้เร่งตรวจเชิงรุกในหอพักที่มีแรงงานต่างด้าวพักอาศัย อยู่เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด ดังนั้น ขอให้สำรวจ ทหาร พลเรือน ภายใต้ กอ.รมน.จว.เชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับ ศปก.อำเภอเมืองเชียงใหม่ ศปก.ทน. และทีมสาธารณสุข เพื่อร่วมปฏิบัติการตรวจค้นหาเชิงรุกในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พื้นที่ Red Zone และตลาดเมืองใหม่ อย่างต่อเนื่อง ตามภารกิจเพื่อค้นหาแหล่งการแพร่ระบาดและควบคุมการระบาดให้รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	๑. นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ๒. รอง ผอ.รมน.จว. เชียงใหม่ (ท) ๓. ศปก.อำเภอเมือง เชียงใหม่ ๔. ศปก.เทศบาลนคร เชียงใหม่ ๕. ผู้อำนวยการสำนักงาน ป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ ๖. ผู้อำนวยการศูนย์ อำนวยการที่ ๑ เชียงใหม่
๖	การเตรียมความพร้อมเปิดเมืองตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น สถานที่ท่องเที่ยว/สถาน ประกอบการต่างๆ ควรต้องผ่านมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) โดยเฉพาะในเขตธุรกิจท่องเที่ยว ดังนั้น ขอให้ศูนย์อำนวยการที่ ๑ เชียงใหม่และคณะทำงานกำกับ ติดตามดำเนินงานตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ดำเนินการ ในการประสานให้สถานประกอบการเข้ารับการประเมินมาตรการความปลอดภัยสำหรับ องค์กร (Covid Free Setting) เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมรับนักท่องเที่ยวอย่าง ปลอดภัย	๑. ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ๒. ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ ที่ ๑ เชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๑๘๕/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔